

ด่วนที่สุด

ที่ ลป ๐๐๒๓.๒/ว ๔๖๘๒



ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป. ๐๐๒๓.๒/ว ๑๘๐๐ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีตำแหน่งต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของตำแหน่งที่ประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน นั้น

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ในการประชุมครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบที่จะดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ รายละเอียดตามบัญชีจัดส่งมาพร้อมนี้ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบตำแหน่งดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และดำเนินการดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวไว้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) เท่านั้น

๒. สำหรับตำแหน่งอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสอ.ดำเนินการสอบแข่งขันแทนแต่ไม่มีในบัญชีดังกล่าว หากตำแหน่งที่ร้องขอนั้นเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยว (ตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก. อบต.) กับตำแหน่งที่ กสอ.จะดำเนินการสอบแข่งขัน เมื่อมีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสอ. แล้ว ก็อาจขอใช้บัญชีในตำแหน่งเกี่ยวดังกล่าวไปบรรจุในตำแหน่งที่ว่างนั้นได้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการและรวบรวมรายงานให้จังหวัดทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร. ๐๕๔๒๖ ๕๐๑๓ FAX ต่อ ๑๔ , ๒๖



ที่ ท ๐๕๐๙.๕/๑๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา, เขตคูสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

15 ต.ค. 2556

เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีตำแหน่งต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลาง
การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้รายงานกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างตามแผนอัตราคำสั่ง
๓ ปี และประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน
แทน เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง นั้น

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบที่จะดำเนินการสอบแทนชั้นในตำแหน่งต่างๆ ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอรายละเอียดตามบัญชีที่จัดส่งมาพร้อมนี้ จึงขอให้จังหวัดตรวจสอบตำแหน่ง
ดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้รายงาน กสอ. ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)
รอกการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) เท่านั้น

๒. สำหรับตำแหน่งอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสอ. ดำเนินการสอบแข่งขัน
แทน แต่ไม่มีในบัญชีดังกล่าว ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า หากตำแหน่งที่ร้องขอให้ กสอ.
ดำเนินการสอบแข่งขันแทน แต่ กสอ. มิได้ดำเนินการสอบแข่งขันให้ หากตำแหน่งที่ร้องขอนั้นเป็นตำแหน่งที่
เกี่ยวข้องเกื้อกูล (ตามประกาศ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.) กับตำแหน่งที่ กสอ. จะดำเนินการสอบแข่งขัน เมื่อมี
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสอ. แล้ว ก็อาจขอใช้บัญชีในตำแหน่งเกื้อกูลดังกล่าวไปบรรจุในตำแหน่ง
ที่ว่างนั้นได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีพงศ์ บุตรงามดี)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้ช่วยเลขานุการ กสอ. ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการ กสอ.